

## HUYỆN ĐÔNG ANH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG CAO



Thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, những năm qua, huyện Đông Anh đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; công nghệ cao. Đồng thời, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực; lựa chọn cây, con đặc sản theo vùng để phát triển và xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Những năm qua, Đông Anh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp sạch, sinh thái gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh đã được hình thành và phát triển trên địa bàn huyện như: vùng lúa nếp cái hoa vàng (700ha) tập trung tại các xã Thụy Lâm, Dục Tú, Liên Hà,...; vùng rau an toàn (800 ha) tập trung tại các xã Vân Nội, Tiên Dương, Nam Hồng, Bắc Hồng,...; vùng trồng hoa, cây cảnh (200ha) tại các xã Tiên Dương, Uy Nỗ, Tàm Xá, Vĩnh Ngọc,...; vùng chăn nuôi lợn, gia cầm: Tiên Dương, Uy Nỗ, Xuân Nộn, Liên Hà;....

Thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện, trong thời gian qua, xã Xuân Canh đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường công tác tuyên truyền vận động và tạo điều kiện cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích

trồng lúa, ngô trên đất bãi năng suất thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: trồng rau sạch, hoa, cây cảnh, cây ăn quả. Đến hết năm 2018, toàn xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng được tổng diện tích 42,8ha, trong đó đất đồng là 23,8ha, đất bãi là 19ha. Tiêu biểu là mô hình trồng cam đất bãi cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Hoàng Văn Nhã – Chủ tịch Hội nông dân xã Xuân Canh, huyện Đông Anh cho biết: Hiện toàn xã có 23ha trồng cam, trong đó, có 17 – 18ha đã cho thu hoạch. Nhằm góp phần nâng cao giá trị hàng hóa và tăng thu nhập cho nông dân, năm 2019, Hội nông dân xã đã triển khai mô hình sản xuất cam sinh học hữu cơ có truy xuất nguồn gốc. Theo đó, 10.000 gốc cam V2 và cam canh đã được đặt mã vạch để truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, một câu lạc bộ cam Xuân Canh của các thành viên Hội nông dân xã cũng đã được thành lập để trao đổi thông tin, KHKT và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đến với xã Vân Nội, là xã từ lâu đã nổi tiếng là vùng rau chuyên canh của Hà Nội. Đây cũng là một trong những vùng rau an toàn đã được quy hoạch của huyện Đông Anh. Ba năm trở lại đây, các hộ trồng rau xã Vân Nội đã liên kết với doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Với hình thức liên kết này, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn giúp người dân yên tâm sản xuất vì có đầu ra ổn định. Liên kết sản xuất – tiêu thụ RAT tại xã Vân Nội có sự ràng buộc bằng văn bản với các nguyên tắc rõ ràng. Công ty rau an toàn Hải Anh là doanh nghiệp đã liên kết với bà con nơi đây để sản xuất rau an toàn, rau VietGAP. Ông Nguyễn Thế Hanh – Giám đốc Công ty cho biết: lợi thế khi bắt đầu triển khai là bà con đều đã có kinh nghiệm làm rau lâu năm, tuy nhiên, công ty cũng gặp không ít khó khăn trong sản xuất bởi tất cả các công đoạn của quy trình và kế hoạch sản xuất rau an toàn theo từng vụ bắt buộc các thành viên tham gia liên kết phải tuân thủ theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Công ty. Từ giống, phân bón hữu cơ đến việc sử dụng nguồn nước, các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học đều được công ty triển khai đến từng hộ sản xuất. Kế hoạch

sản xuất sẽ được áp dụng đối với từng hộ dân theo từng thời vụ, song vẫn phải đảm bảo quyền lợi và thu nhập tương đương giữa các hộ thành viên. Sau khi thu hoạch Công ty sẽ thu mua sản phẩm cho bà con với giá đã được thỏa thuận trên nguyên tắc 2 bên cùng có lợi. Cũng theo ông Hanh, hiện tại liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa công ty và bà con đã đi vào hoạt động ổn định. Hàng tháng cung cấp cho thị trường Hà Nội trên 20 tấn rau an toàn, giúp cho các thành viên có thu nhập ổn định từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng.

Cùng với lĩnh vực trồng trọt, thời gian qua, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn Huyện Đông Anh có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành một trong những vùng chăn nuôi lợn, gà trọng điểm của Thành phố. Kinh tế trang trại được duy trì phát triển với gần 200 trang trại, phần lớn các trang trại được đầu tư có hiệu quả, đã góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân. Đến nay Huyện đã xây dựng được 11 trang trại chăn nuôi an toàn theo hướng mô hình VietGAP; các sản phẩm của chăn nuôi như: con giống, thịt, trứng,... khi đưa ra thị trường đều được công bố chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều mô hình có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, cho thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như trang trại sản xuất và cung cấp gà giống của ông Hoàng Minh Ngọc, xã

Vân Nội. Trang trại có quy mô 35.000 con gà bố mẹ, 60 máy ấp nở, mỗi ngày xuất bán 1,5 vạn con gà giống. Trang trại được vận hành theo quy trình chăn nuôi khép kín từ chăn nuôi gà bố mẹ, thực hiện phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, đến ấp trứng bằng lò ấp. Gà giống trước khi xuất bán được chọn lọc, tiêm phòng vaccin. Bên cạnh đó, trang trại đã áp dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT trong chăn nuôi như hệ thống quạt gió, nước uống và nhiệt độ chuồng nuôi được hoạt động theo chế độ tự động, phân gà được xử lý bằng men vi sinh. Trang trại còn ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, theo dõi hoạt động của xưởng ấp. Khi có sự cố mất điện lập tức tin nhắn được gửi đến các số điện thoại đã cài đặt để thông báo, ngoài ra, các công đoạn kiểm tra nhiệt độ và điều chỉnh đóng mở thiết bị xưởng ấp đều có thể thực hiện trên điện thoại.

Với mục tiêu trở thành quận, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao gắn với đô thị sinh thái ở huyện Đông Anh bước đầu đang cho thấy hiệu quả, mang lại những tín hiệu khả quan.... Các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất đã góp phần nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, là cơ sở thúc đẩy hoạt động sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh./.

**Lưu Phương**

## THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC THAM DỰ LỄ TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA HÀ NỘI



Vừa qua, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM)

và Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân". Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức

Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; đại diện các ban, ngành Trung ương và Thành phố; đại biểu 9 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng...

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân", đến nay, thành phố có 6 huyện (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm và Quốc Oai) được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn Thành phố có 325/386 xã (chiếm 84,2%) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt kế hoạch trước 02 năm so với mục tiêu); có 03 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung của huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2018. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm (tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010 là 13 triệu đồng/người/năm). Tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố đã giảm từ 3,64% (đầu năm 2016) xuống còn 1,16% (cuối năm 2018), trong đó tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 5,43% (đầu năm 2016) xuống còn 1,81% (cuối năm 2018).

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả Thành phố Hà Nội đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Thành phố Hà Nội cần phát huy vai trò đầu tàu, hạt nhân dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM. Tiềm năng của vùng nông thôn Hà Nội còn rất lớn, chính vì thế cần tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế đó.

Trong đó, Hà Nội cần tập trung xây dựng nền nông nghiệp đô thị đặc trưng, hiện đại. Tiếp tục xây dựng vùng nông thôn xanh, sạch, đẹp, đáng sống, gắn với phát triển du lịch.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng cần gìn giữ, phát huy nét văn hóa, văn hiến đặc sắc của Thủ đô. Cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường và đào tạo nghề cho nông dân để chuyển dần lao động nông nghiệp sang các nghề mới...

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng công nhận Huyện đạt chuẩn NTM cho hai huyện: Gia Lâm và Quốc Oai. Thành phố Hà Nội trao cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM của Thành phố./.

**Nguyễn Thúy**

## GIẢI PHÁP CHĂN NUÔI LỢN AN TOÀN SINH HỌC



Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN & PTNT) đã tổ chức Hội nghị Phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học và góp ý cho các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Chăn nuôi.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN & PTNT) Nguyễn Văn Trọng cho biết, năm 2016 cả nước có 2.147 trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học, chiếm tỷ lệ 18,3%, tổng đầu con trên 2,1 triệu con (chiếm tỷ lệ 6,6%). Năm 2017 số

trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học của cả nước tăng lên gần 2.500 trang trại (tăng 15,6%) và chiếm tỷ lệ 24,4% với tổng đàn còn là xấp xỉ 2,8 triệu con (chiếm tỷ lệ 9,3%). Số liệu thống kê mới nhất năm 2018 cho thấy, số trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học trên 2.500 trang trại, tăng 0,8% so với năm 2017, chiếm tỷ lệ 25,6% số trang trại chăn nuôi lợn của cả nước với tổng đàn con trên 2,82 triệu con, chiếm tỷ lệ 9,9%.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, thời gian gần đây tỷ lệ tiêu hủy lợn do dịch tả lợn châu Phi giảm mạnh. Trong khi đó, mô hình, kinh nghiệm chăn nuôi an toàn sinh học đã có và rất phong phú, song hiện rất nhiều địa phương vẫn chưa cho phép tái đàn nên đề nghị các địa phương cân nhắc, xem xét việc tái đàn gắn với chăn nuôi an toàn sinh học để tránh việc thiếu và khủng hoảng nguồn thịt trong thời gian tới./.

**Lê Lào**

# ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN ỨNG HÒA



Vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa. Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (14). Các đại biểu Quốc hội thành phố đã thông báo với cử tri thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Buổi tiếp xúc với cử tri huyện Ứng Hòa đã diễn ra tại Trụ sở HĐND – UBND xã Đồng tiến. Các đại biểu cử tri đều cơ bản nhất trí với các báo cáo, nội dung đã nêu

tại buổi tiếp xúc. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề, tập trung chủ yếu đó là: Đề nghị Thành phố mở rộng chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn, cải tạo giao thông, thủy lợi nội đồng, giao thông thôn xóm, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Nhuệ làm ảnh hưởng đến sản xuất và nuôi trồng thủy sản.

Thay mặt UBND huyện Ứng Hòa, ông Lê Hồng Hà, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo HĐND, UBND Thành phố.

Đồng chí Trần Thị Quốc Khánh, thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội Thành phố trao đổi và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

**Lê Lào**

## NGHIỆM THU CẤP THÀNH PHỐ ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN CỦA THỦ ĐÔ NHIỆM KỶ ĐẠI HỘI XVI (2015-2020) VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”



Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp thành phố đối với Đề tài “Đánh giá nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô nhiệm kỳ đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được tổ chức tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành

ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội, đồng chí Chu Phú Mỹ - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội, Chủ nhiệm đề tài cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, các đồng chí trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài và tổ thư ký của Đề tài.

Đây là một trong 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 13/2/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề tài do Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì.

Mục tiêu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn

mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ Đại hội XVI (giai đoạn 2015 - 2020); Đề xuất phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề tài cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô như: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún; Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bình quân trên đơn vị sản xuất thấp và dần bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa; Việc thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn thấp đặc biệt là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phát triển sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; Công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm, chưa đột phá ứng dụng công nghệ cao; Kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các huyện còn chưa đồng đều; Đời sống và thu nhập của một bộ phận

nông dân vùng xa trung tâm, thuần nông, vùng đồng bào dân tộc còn thấp; Một số huyện tỷ lệ hộ nghèo còn cao,...

Tại hội nghị, các thành viên hội đồng nghiệm thu, đánh giá Đề tài có nội dung đầy đủ, thiết thực, có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học. Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài đạt kết quả xuất sắc.

Kết luận hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài có nội dung đầy đủ, thiết thực, trình bày khoa học, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tư liệu quan trọng để xây dựng các văn kiện phục vụ Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, đồng thời sẽ là cơ sở để UBND Thành phố đưa ra được các cơ chế, chính sách cho việc phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030./.

**Trung Xuân**

## **HÀ NỘI: CẤP MÃ QR TRUY XUẤT MINH BẠCH THÔNG TIN CHO 460 DOANH NGHIỆP**

Đó là kết quả nổi bật trong công tác phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội 9 tháng đầu năm 2019.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Nông nghiệp Hà Nội tập trung triển khai từ đầu năm 2019 đến nay là tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 3/1/2018, của UBND thành phố về duy trì, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản thực phẩm trên địa bàn thành phố; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và phát triển (IDE) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xây dựng, cung cấp giải pháp, phần mềm sáng chế "Quy trình xác thực chống hàng giả" xây dựng hoàn thành "Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội" với địa chỉ tên miền [www.hn.check.vn](http://www.hn.check.vn) đã chuyển hệ thống sang địa chỉ [check.gov.vn](http://check.gov.vn) thuộc sở hữu của Sở Nông nghiệp & PTNT.

Theo đó, Sở Nông nghiệp & PTNT đã hoàn thiện Module tài khoản của 18 UBND quận, huyện, thị xã, module 2 chợ đầu mối nông sản; đang thí điểm module đổi luồng di chuyển sản phẩm, xây dựng nhật ký sản xuất trực tuyến, minh bạch toàn bộ các công đoạn

từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ; hệ thống đã được dịch phiên bản tiếng Anh để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng kết nối trên diện rộng.

Đến nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đã quản lý, cấp mã tài khoản quản trị cho 2.506 cho các cơ sở, hợp tác, doanh nghiệp, cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố, tăng 429 cơ sở so với số liệu 6 tháng đầu năm 2019; đã cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho 460 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục tham gia [hn.check.net.vn](http://hn.check.net.vn) với tổng bộ mã truy xuất được quản lý hơn 5.500 mã sản phẩm, tăng 1.500 mã sản phẩm so với 6 tháng đầu năm 2019.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức 15 lớp tập huấn giúp cho các cơ sở, hợp tác xã sản xuất, sơ chế, chế biến, nhận thức rõ về lợi ích của việc minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR; đồng thời hướng dẫn người sản xuất, kinh doanh thông báo những thông tin cơ bản về sản phẩm, cơ sở sản xuất chế biến và những thông tin về chất lượng, an toàn thực phẩm; quy trình hoạt động của cơ sở lên hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin sản phẩm./.

**TX (Theo Cổng GTĐT HN)**

# MỘT SỐ LƯU Ý TRONG SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG NĂM 2019

Hiện nay lúa vụ Mùa đang trong giai đoạn chín và thu hoạch, thời tiết đang thuận lợi cho cây trồng vụ đông ư ả ả. Để sản xuất vụ Đông 2019 đạt được tối đa diện tích gieo trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà con cần lưu ý một số nội dung sau:

**1. Công tác chuẩn bị trước khi gieo trồng:**

- Đối với diện tích lúa chưa gặt: Tháo hết nước trong ruộng, để khi gặt lúa trồng cây vụ Đông được thuận lợi.

- Khi lúa chín 80 – 85% cần thu hoạch ngay, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, thực hiện khẩu hiệu “sáng lúa chiều cây vụ đông”.

- Ưu tiên trồng các loại cây rau đậu, các loại cây truyền thống có giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ như: ngô nếp, bí xanh, bí đỏ, hành ta, su hào, súp lơ... trồng lệch vụ, rải vụ để tiêu thụ thuận lợi, cho hiệu quả kinh tế cao.

- Áp dụng biện pháp làm bầu, làm đất tối thiểu hoặc không làm đất, trồng gối đối với cây ư ả ả như: ngô, đậu tương, bí xanh, bí đỏ, khoai lang....

- Ruộng trồng cây vụ đông phải chủ động tưới tiêu, nhất là những năm gần đây thời tiết diễn biến bất thường, thường có mưa ở đầu vụ, cần lên luống, vét rãnh sâu xung quanh để đảm bảo tiêu thoát tốt, đồng thời khi bị hạn tưới nước vào được thuận lợi. Đảm bảo ruộng không bị khô, hạn, ngập úng.

**2. Thời vụ gieo trồng và cơ cấu giống:**

- Thời vụ: Mỗi loại cây trồng cần được gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất, cụ thể:

+ Đối với cây ư ả ả: Cây ngô lai gieo từ đầu tháng 9 đến 25/9, nhóm ngô quà, gieo đến 10/10; Cây đậu tương gieo xong trước 30/9; Cây lạc gieo xong trước 30/9; Cây khoai lang trồng xong trước 30/9; Cây bí xanh, bí đỏ trồng xong trước 30/9. Nên gieo bầu để tranh thủ thời vụ....Áp dụng các biện pháp làm đất tối thiểu hoặc không làm đất.

(Chú ý: Với cây vụ đông ư ả ả: Gieo càng sớm năng suất càng cao vì vậy các giống ngắn ngày có thể gieo vào trà của giống dài ngày).

+ Với cây ư ả ả lạnh: Khoai tây trồng từ 20/10 –

15/11, Cây rau có thể gieo trồng rải vụ...

- Cơ cấu giống: Chủ yếu sử dụng giống ngắn ngày, năng suất cao, cụ thể:

+ Cây đậu tương: các giống có thời gian sinh trưởng trung bình 80 – 90 ngày, như: DT84, ĐT26, ĐVN5, ĐVN6, ĐT51...; các giống ngắn ngày có thời gian sinh trưởng dưới 80 ngày, như: ĐT12, Đ8, ĐVN9...

+ Cây ngô: Sử dụng các giống ngô lai F1, năng suất cao, thời gian sinh trưởng từ 95 – 100 ngày, như: NK4300, LVN4, NK6654, ngô biến đổi gen. Nhóm ngô quà: HN88, MX10...

+ Cây lạc: sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 105 – 110 ngày, kháng bệnh héo xanh, rỉ sắt, đốm nâu, như MD7, L14, L23...

+ Cây Khoai lang: trồng các giống có thời gian sinh trưởng từ 80 – 100 ngày, như: Hoàng Long, VX-37, TV1...

+ Cây Khoai tây: trồng các giống có thời gian sinh trưởng từ 80 – 90 ngày, như: Solara, Marabel, ....

+ Cây rau màu các loại: Mở rộng diện tích trồng cây rau thực phẩm, nhất là cây ư ả ả lạnh có giá trị kinh tế cao, phù hợp với thị trường tiêu thụ, sử dụng các giống hạt lai F1

**3. Bón phân:** Bón phân cân đối và hợp lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, nên sử dụng phân bón tổng hợp NPK hoặc NPK đa yếu tố chuyên dùng cho từng loại cây, thu gom rơm rạ và các phế phẩm dư thừa để tận dụng nguồn phân hữu cơ, bón đủ lượng, chú ý bón lót là chủ yếu, bón thúc sớm.

**4. Phòng trừ sâu bệnh kịp thời:** Coi trọng công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ đông, sử dụng bẫy bả chua ngọt để diệt con trưởng thành. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh hại và có biện pháp tổ chức phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của nhân viên BVTV xã, không để lây lan thành dịch. Chú ý các đối tượng như: Sâu khoang, sâu xanh, chuột, nhất là những nơi năm trước đã có ổ dịch./.

**Dương Mạnh Toàn - Trạm KN Mỹ Đức**

## DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 10 năm 2019)

### 1. Xu thế thời tiết 10 ngày:

Những ngày đầu, khu vực ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tiếp tục suy yếu. Những ngày giữa, lưỡi áp cao lục địa được tăng cường yếu trở lại. Những ngày cuối, áp cao lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

### 2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:

Ngày 01: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Ngày 02, 03: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Từ ngày 04 - 07: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có

nơi có dông. Gió Đông nam sau chuyển Đông bắc cấp 2 - 3.

Từ ngày 08 - 10: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 26.0 - 27.0°C.

Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34°C.

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 24°C.

Lượng mưa phổ biến: 40 - 60 mm.

Độ ẩm trung bình: 75 - 80%.

Tổng số giờ nắng: 40 - 45 giờ.

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc bộ

## XÂY DỰNG LỘ TRÌNH, TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2025, thành phố đặt mục tiêu: Kiểm soát, khống chế không để dịch bệnh cúm gia cầm xảy ra và lây lan diện rộng, chủ động giám sát để phát hiện sớm, cảnh báo và có giải pháp phòng, chống. Cụ thể: 100% các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm; tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, chủ động giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời ổ dịch và không để dịch bệnh lây lan diện rộng; ngăn chặn không để các nhánh, các chủng vi rút mới nguy hiểm xâm nhiễm vào và lây lan trên địa bàn thành phố; tổ chức tiêm phòng đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm; xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; góp phần giảm thiểu hoặc không để phát sinh các ca bệnh cúm gia cầm ở người do nhiễm các chủng vi rút cúm nguy hiểm.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật là đầu

mỗi điều phối, chỉ đạo các hoạt động phòng, chống bệnh cúm gia cầm tại địa phương, đảm bảo hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ xâm nhiễm của các chủng vi rút cúm nguy hiểm vào Việt Nam và địa bàn thành phố theo quy định. Tuyên truyền về bệnh cúm gia cầm, các chủng vi rút cúm nguy hiểm, tính chất nguy hiểm của bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; sử dụng giống gia cầm rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch của cơ quan thú y; sử dụng thịt gia cầm phải nấu chín, không ăn tiết canh; vận động người dân tự giác báo cáo khi phát hiện gia cầm bị bệnh, gia cầm nghi mắc bệnh cúm gia cầm, giảm thiểu các hành vi làm phát sinh và lây lan dịch bệnh...

Cùng với giám sát dịch bệnh, thành phố tập trung cho tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống; kiểm soát giết mổ gia cầm; kiểm soát ấp nở gia cầm; vệ sinh tiêu độc, khử trùng; xây dựng vùng, cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh cúm gia cầm.../.

NT (TH)

## TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ THỦY LỢI

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường triển khai hệ thống pháp luật về thủy lợi.

Theo đó, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi. Trong đó cho biết, qua tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thi hành pháp luật về thủy lợi hơn 1 năm vừa qua cho thấy các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện. Tuy vậy, một số địa phương còn tồn tại, cụ thể: Chưa ban hành kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về thủy lợi và quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn; việc rà soát, xây dựng, ban hành quy trình vận hành, phương án bảo vệ công trình thủy lợi, phương án ứng phó thiên tai, phân cấp quản lý công trình, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở chưa được quan tâm chỉ đạo; kinh phí thực hiện công tác cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi chưa được bố trí; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm công trình thủy lợi và vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi chưa đáp ứng yêu cầu...

Để triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả hệ

thống pháp luật về thủy lợi và khắc phục các tồn tại trên, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 344/QĐ-TTg, ngày 29/3/2019, của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tổ chức triển khai các nội dung cụ thể tại Văn bản số 8161/BNN-TCTL ngày 19/10/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi. Bố trí nguồn kinh phí để các cơ quan, đơn vị tại địa phương chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp & PTNT đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thi hành hệ thống pháp luật về thủy lợi theo nội dung văn bản trên của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Quyết định số 6485/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018, của UBND thành phố ban hành kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn thành phố; đồng thời, tham mưu, đề xuất báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.../.

**NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**

## TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ DIỄN BIẾN MƯA LŨ

Trong nội dung Công văn số 8972/VP-KT, ban hành ngày 24/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý đê điều chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 896/PCTT-QLĐĐ, ngày 10/9/2019, của Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc tăng cường công tác quản lý đê điều chủ động ứng phó diễn biến mưa lũ. Trong đó cho biết, hiện khu vực miền núi phía Bắc đang có mưa to đến rất to. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lũ sông Cầu đang lên, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Cầu đạt mức báo động 2, báo động 3, hạ lưu sông Cầu đạt mức báo động 1, báo động 2.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Tổng cục Phòng, chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện

nghiêm túc công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định để phát hiện và xử lý kịp thời giờ đầu các sự cố. Kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu về đê điều; các công trình đang thi công dở dang, nhất là các cống dưới đê, các công trình liên quan đến đê điều, có giải pháp đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố đê điều về Tổng cục Phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai để phối hợp chỉ đạo.

Về việc trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo: Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp & PTNT) tại văn bản trên và báo cáo theo đúng quy định.../.

**TX (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)**



# HÀ NỘI: PHẦN ĐẦU NĂM 2020 CÓ HƠN 80% HỢP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 trên địa bàn thành phố, trong đó, nòng cốt là hợp tác xã (HTX) nông nghiệp.

Theo đó, năm 2020, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ rà soát chính sách, tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trong HTX nông nghiệp; tuyên truyền thành lập HTX kiểu mới theo định hướng phát triển của từng địa phương, lựa chọn những sản phẩm đặc thù để tuyên truyền vận động thành lập HTX. Toàn thành phố phần đầu có hơn 80% HTX hoạt động hiệu quả, giảm dần tỷ lệ các HTX nông nghiệp hoạt động trung bình, yếu.

Bên cạnh đó, xây dựng, phát triển và hoàn thiện mô hình HTX nông nghiệp điển hình tiên tiến bền vững ở các quận, huyện, thị xã. Phần đầu mỗi quận, huyện, thị xã có 3-4 mô hình HTX kiểu mới điển hình tiên tiến vững mạnh trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Phần đầu mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của Tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX. Phần đầu 80% cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp được đào tạo, trong đó, 60% đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Sở Nông nghiệp & PTNT tập trung cho công tác tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX. Bên cạnh đó, Sở còn tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ HTX, thành viên HTX. Thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ Đại học, Cao đẳng về làm việc cho HTX với 5 cán bộ ở 5 huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 8450/QĐ-UBND, ngày 5/12/2017, của UBND thành phố về phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong HTX nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”.

Cùng với thực hiện các nội dung công việc trên, Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ rà soát tình hình hoạt động của các HTX; thu hút, kết nạp thêm thành viên; tăng vốn góp của thành viên vào HTX nông nghiệp; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX; hỗ trợ thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về làm việc có thời hạn trong HTX; tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực góp phần nâng cao trình độ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cũng như là cán bộ quản lý HTX nông nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các HTX...

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về HTX, theo hướng: Bố trí cán bộ có đủ năng lực tham mưu giúp việc theo dõi, quản lý, giám sát và báo cáo hoạt động của HTX nông nghiệp; chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương bố trí cán bộ để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về HTX đã được pháp luật quy định. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các đoàn thể chính trị, xã hội, hiệp hội và hội nghề nghiệp tham gia thúc đẩy phát triển HTX. Huy động các nguồn lực của ngành, địa phương tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ của quốc tế, các nước thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.../.

**TX (Theo Cổng GTĐT HN)**

# KHẨN TRƯỞNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM, TRIỆT ĐỂ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa ban hành công văn số 3100/SNN-ĐĐ đề nghị các quận, huyện, thị xã tập trung xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Công văn nêu rõ, hiện nay, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, các vụ việc vi phạm nghiêm trọng đang gây ra nhiều bức xúc trong dư luận, số vụ vi phạm chưa được xử lý còn tồn đọng nhiều. Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện việc ngăn chặn, xử lý vi phạm đang tồn đọng, cũng như các vụ việc vi phạm mới phát sinh trên địa bàn, đặc biệt đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ, an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận được nêu trong các Báo cáo số 298/BC-SNN ngày 14/6/2019, số 424/BC-SNN ngày 31/7/2019 và số 495/BC-SNN ngày 6/9/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện đầy đủ trách nhiệm

theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các Hạt Quản lý đê, tiến hành kiểm tra thường xuyên, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm những trường hợp tái vi phạm, vi phạm mới. Tăng cường công tác quản lý đối với các khu vực bãi ven sông; kiểm tra, rà soát về tình hình, hiện trạng sử dụng đất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm về đê điều, đất đai, trật tự xây dựng tại các khu vực đất bãi ven sông; có giải pháp quản lý hiệu quả đất đai, trật tự xây dựng đối với khu vực đất bãi ven sông thuộc địa bàn quản lý, tuân thủ đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đê điều...

Đồng thời, các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng những quy định của pháp luật về đê điều đến mọi người dân; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục thỏa thuận, cấp phép trước khi xây dựng công trình liên quan đến đê điều./.

**TX (TH)**

## HÀ NỘI: TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI TÔM HÙM NƯỚC NGỌT, TÔM CÀNG ĐỎ

Trong nội dung Công văn số 3130/SNN-CCTS, ban hành ngày 24/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ.

Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết, liên quan đến việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam, Sở đã có Văn bản số 1616/SNN-QLCL ngày 24/5/2019 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát tôm càng đỏ trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó, giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội là đầu mối thường trực tổng hợp, báo cáo. Sở cũng đã ban hành Văn bản số 1537/SNN-CCTS, ngày 20/5/2019, về việc nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn thành phố gửi các quận, huyện, thị xã.

Chi cục Thủy sản Hà Nội đã có Văn bản số 307/CCTS-CKDTS ngày 27/5/2019 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với tôm càng đỏ, tôm hùm đất tại chợ cá Yên Sở - Hoàng Mai và đã tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ, tác hại của loài tôm càng đỏ, tôm hùm đất cho các hộ kinh doanh, mua bán tại chợ cá Yên Sở.

Về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở

nuôi trồng thủy sản, kinh doanh thủy sản làm cảnh, giải trí nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi nuôi, lưu trữ, sản xuất, kinh doanh trái phép tôm hùm nước ngọt, tôm hùm đỏ: Từ đầu năm 2019 đến nay, Chi cục Thủy sản Hà Nội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 26 cơ sở nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản. Qua thanh tra, kiểm tra không phát hiện cơ sở nào đang nuôi, lưu giữ tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ hay các thủy sinh vật ngoại lai xâm hại khác. Trong thời gian tới, Sở NN&PT-NT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản, kinh doanh thủy sản làm cảnh, giải trí.

Về tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về tác hại của tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ đối với môi trường tự nhiên và sản xuất nông nghiệp; vận động người dân, doanh nghiệp không sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ: Hằng năm, Sở Nông nghiệp & PTNT giao Chi cục Thủy sản tổ chức các buổi hướng dẫn, tuyên truyền (tập huấn, phát tờ rơi, phát thanh) về tác hại của sinh vật ngoại lai xâm hại trong lĩnh vực thủy sản (trong đó, có loài tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ) tới cán bộ và người dân.../.

**TX (TH)**

# CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 10

## 1. Cây trồng, bảo vệ thực vật

- Tập trung thu hoạch lúa mùa và tranh thủ thời gian trồng cây vụ đông. Với nhóm cây ưa ẩm chậm nhất gieo trồng kết thúc trước 5/10. Chăm sóc tốt các cây trồng vụ đông, tỉa dặm, tưới ẩm bón thúc phân cho đậu tương, ngô đảm bảo mật độ phù hợp theo từng giống.

- Thu hoạch và chăm sóc vườn chè, vườn cây ăn quả, vườn hoa.

- Tổ chức chiến dịch diệt trừ chuột hại cây trồng vụ đông cuối tháng 10 khi đậu tương ra quả, ngô trổ cờ, phun râu.

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, tổ chức phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh như: trừ bọ rầy, sâu đục thân hại lúa mùa muộn; bệnh xoắn lá, bệnh chết xanh, dòi đục lá, bọ phấn hại cà chua; sâu xanh, sâu tơ, rệp, bọ nhày, bệnh cháy lá hại cây rau họ hoa thập tự; dòi đục ngọn, sâu cuốn lá, sâu khoang hại đậu tương đông; sâu đục thân, rệp, bệnh khô vằn, đốm lá hại ngô; sâu đục cành, nhện lông nhung hại nhãn vải; rầy chổng cánh, sâu đục cành, ruồi đục quả, bệnh sẹo hại cây ăn quả có múi; rầy xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, bệnh đốm lá, bệnh chấm xám hại chè; đốm lá, sâu đục nụ, bệnh phấn trắng hại cây hoa hồng, hoa cúc.

## 2. Chăn nuôi, thú y

- Chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm giống nhằm tăng số lượng, chất lượng con giống để cung cấp đủ cho chăn nuôi đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ tết nguyên đán.

- Là tháng cuối mùa mưa, thời tiết chuyển vụ do vậy cần chăm sóc nuôi dưỡng tốt và phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

- Dự trữ, bảo quản thức ăn trong mùa đông cho trâu, bò.

- Xây dựng phương án phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm trong mùa đông như che chắn chuồng trại, sử

dụng các thiết bị hoặc nguyên liệu để sưởi ấm và chuẩn bị thức ăn giàu năng lượng, cung cấp đủ khẩu phần ăn cho vật nuôi...

- Tổ chức tổng vệ sinh tiêu độc môi trường toàn thành phố sau khi kết thúc tiêm đại trà đợt 2. Tiếp tục tiêm bổ sung vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn gia súc, gia cầm như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, dịch tả, tụ huyết trùng, Newcastle,... cho số gia súc, gia cầm mới phát sinh và hết thời gian miễn dịch; thực hiện giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

- Thực hiện tổng kiểm kê đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại thời điểm 1/10.

## 3. Thủy sản

- Tăng cường các công tác phòng bệnh cho động vật thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa.

- Nuôi vỗ béo giai đoạn 1 đối với cá Chép.

- Tập trung nuôi thúc cá giống các loại để tăng cường sức chịu rét cho vật nuôi.

- Tiếp tục thu hoạch thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm

## 4. Thủy lợi

Đề phòng tư tưởng chủ quan cho rằng mùa mưa đã hết, mất cảnh giác với các trận mưa bão cuối vụ bất thường gây úng ngập. Bên cạnh việc cung cấp nước tưới cho cây vụ đông vẫn phải tập trung thực hiện công tác chống úng ngập cho cây vụ đông đang ở giai đoạn bắt đầu và phát triển. Chuẩn bị kiểm tra công trình thủy lợi, công trình chống lũ sau mùa lũ. Lập kế hoạch thi công nạo vét kênh mương, các cửa khẩu, bể hút trạm bơm, tu sửa các công trình trong mùa khô sắp tới kết hợp với thi công các công trình xây dựng mới trong khu vực chủ động giữ nước trong các ao, hồ./.

**TTKN**

## CHUYÊN GIA HỎI ĐÁP

### KS. VŨ THỊ THỦY - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHUYẾN NÔNG TRỒNG TRỌT VÀ LÂM NGHIỆP - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

**Câu hỏi:** Xin hỏi nên dùng loại giá thể nào để trồng rau mầm hiệu quả mà lại dễ tìm trong tự nhiên?

**Trả lời:** Rau mầm được sản xuất từ các hạt giống rau thông thường như: hạt cải củ, cải ngọt, cải xanh, rau muống, đậu tương, đậu đen, lạc... trong đó phổ biến là hạt cải củ.

Có nhiều loại giá thể trồng rau mầm như: đất sạch hữu cơ (được sản xuất từ xơ dừa) như đất sạch Eco N1, Super soil...

Lưu ý: Giá thể không dùng trực tiếp từ xơ dừa mà phải qua quy trình xử lý.

Vì sản xuất rau mầm chỉ trong thời gian ngắn (5-7 ngày), hơn nữa quy trình sản xuất rau mầm trong điều kiện môi trường sạch, không có mầm bệnh và vi sinh vật gây hại nên không cần bổ sung bất kỳ loại phân bón nào. Mầm rau phát triển nhờ nguồn dinh dưỡng từ hạt rau và nước tưới nên có thể sản xuất rau mầm với cát sạch hoặc hiện nay có thể sản xuất rau mầm không cần giá thể./.

# LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH TRỒNG BƯỞI ĐIỂN

Những năm gần đây, nhờ thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trên địa bàn huyện Đông Anh đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Văn Lợi ở thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ chính là một người nông dân như vậy.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết: “Chưa năm nào, vườn bưởi điển của ông lại sai quả như năm nay”. Những ngày gần đây, vườn bưởi của ông tấp nập, đông đúc hơn hẳn bởi có nhiều đoàn thương lái từ các tỉnh xa xô tìm đến xem bưởi, chốt giá và đặt mua buôn trước để bán vào dịp Tết Nguyên Đán 2019. Nhìn những quả bưởi xanh mọng, nặng trĩu trên cành cây, vị khách nào cũng phải trầm trồ thán phục trước tài trồng bưởi điển của ông Lợi.

Để có được thành quả như ngày hôm nay ông Nguyễn Văn Lợi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Ông tâm sự, trước năm 2000, gia đình ông cũng trồng lúa như nhiều hộ gia đình khác nhưng hiệu quả kinh tế chẳng đáng là bao. Một lần tình cờ, ông Lợi đến chơi nhà một người bạn ở Cầu Diễn, được mời ăn thử múi bưởi điển, ông rất bất ngờ vì quả bưởi nhìn tuy nhỏ nhưng ăn lại rất ngọt và ngon. Sau khi tìm hiểu về cách thức trồng trọt và hiệu quả kinh tế mà giống bưởi điển mang lại, ông Lợi nhận thấy bưởi điển trồng không khó, hiệu quả kinh tế lại cao hơn hẳn trồng lúa, trong khi nhiều người trong huyện lại chưa được thưởng thức giống bưởi ngon, ngọt như vậy, nếu trồng được sẽ không sợ không có người mua. Từ suy nghĩ ấy, cuối năm 2000 ông Lợi quyết định phát triển mô hình trồng bưởi điển.

Để có diện tích phát triển mô hình trồng bưởi điển, ông Lợi đã cùng vợ và các con cải tạo, đổ đất nâng cấp 3.900m<sup>2</sup> đất ruộng đang trũng, sâu đắp lên cao để chuyển sang trồng 125 gốc bưởi. Những năm đầu, vườn bưởi của ông Lợi thường xuyên gặp phải tình trạng bị sâu bệnh, đậu quả ít

do ông thiếu kinh nghiệm trồng trọt. Trước thực tế đó, ông Lợi đã chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sách vở và thường xuyên đi dự tập huấn, đi thăm quan các mô hình trồng bưởi ở các tỉnh bạn học hỏi kinh nghiệm, sau đó về áp dụng tại vườn bưởi nhà mình. Nhờ sự chịu thương, chịu khó và ham học hỏi những năm về sau vườn bưởi của ông không còn bị sâu bệnh, cây bưởi ra hoa kết trái ngày một nhiều hơn, đặc biệt ăn quả nào quả ấy cũng đều thơm ngon. Chính vì vậy, thương hiệu “Bưởi điển ông Lợi” không chỉ nổi tiếng trong xã mà còn vang xa đến các tỉnh, thành trên cả nước.

Hiện nay, vườn bưởi rộng 3.900m<sup>2</sup> của ông Lợi đang trồng gần 200 gốc bưởi điển, cùng với đó ông còn trồng xen 30 gốc cam vinh và 30 gốc nhãn muộn. Mỗi vụ, vườn bưởi của ông cho thu hoạch từ 7.000- 8.000 quả bưởi, trung bình 1 năm trừ các chi phí đầu tư, ông Lợi thu lãi khoảng gần 200 triệu đồng. Nhờ có sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm trong sản xuất nông nghiệp, giờ đây, cuộc sống của gia đình ông Lợi đã khá giả hơn rất nhiều. Ông đã xây được biệt thự, các con ông đều được học ở các trường cao đẳng, đại học.

Bên cạnh những bận bịu của cuộc sống, ngoài khoảng thời gian chăm sóc cho vườn bưởi của gia đình, ông Lợi còn tích cực tham gia các buổi sinh hoạt tập thể và phong trào của địa phương. Với sự nỗ lực, cần cù trong phát triển kinh tế gia đình và những đóng góp tích cực của ông với những phong trào tại địa phương, ông Nguyễn Văn Lợi luôn nhận được sự tín nhiệm, quý mến của bà con trong thôn và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND huyện và Thành phố.

Những thành quả mà ông Nguyễn Văn Lợi đạt được hôm nay thật đáng trân trọng. Chính sự nỗ lực, cố gắng của ông đã góp phần xây dựng lên hình ảnh đẹp về một người nông dân Việt Nam cần cù, chăm chỉ, dám nghĩ dám làm. Ông xứng đáng là tấm gương sáng để nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện học tập và noi theo./.

**Nguyễn Thị Thủy - Trạm KN Đông Anh**

**Đối với mặt hàng lương thực:** Đến nay diện tích lúa vụ mùa tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc cơ bản đã thu hoạch xong, tuy nhiên giá bán lẻ các mặt hàng lương thực trên thị trường nhìn chung vẫn duy trì ổn định. Gạo Xi dẻo có giá từ 12.000 – 13.000 đ/kg, Bắc thơm số 7 có giá phổ biến từ 14.000 – 15.000 đ/kg, gạo Điện Biên, Hải Hậu dao động từ 16.000 - 17.000 đ/kg, bên cạnh đó gạo nếp cái hoa vàng có giá phổ biến từ 27.000 - 28.000 đ/kg; Đối với các mặt hàng đậu, đồ nhu cầu sử dụng đã giảm so với cùng thời điểm tháng trước, song giá bán của các mặt hàng này vẫn dao động như sau: Đậu đen giá từ 50.000 – 55.000 đ/kg, đậu xanh có vỏ giá từ 44.000 - 46.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg.

**Đối với các mặt hàng thực phẩm:** Hiện nay giá lợn hơi xuất chuồng vẫn dao động quanh mức từ 48.000 – 50.000 đ/kg, theo dự báo, giá lợn hơi trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi bởi những tác động từ thị trường Trung Quốc khi giá lợn tại thị trường này đang tăng gấp đôi so với giá lợn ở Việt Nam. Vì thế những ngày gần đây lái buôn đã thu gom lợn để bán qua thị trường này, tuy nhiên số lượng cũng không nhiều do vấn đề kiểm soát dịch bệnh rất nghiêm ngặt. Tại các chợ, sức mua của mặt hàng thịt lợn không đổi song giá bán của mặt hàng này cũng dao động như sau: Thịt mỡ sẵn có giá từ 80.000 - 85.000 đ/kg; thịt ba chỉ giá từ 90.000 – 100.000đ/kg, thịt bò giá duy trì ở mức từ 240.000 - 280.000 đ/kg; Đối

với các mặt hàng gia cầm, thủy cầm giá bán giữ ổn định như sau: Gà ta hơi giá từ 100.000 – 120.000 đ/kg, vịt nguyên con làm sẵn giá từ 70.000 – 75.000 đ/kg; Các mặt hàng cá trắm giá từ 65.000 - 70.000 đ/kg, cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, cá chép từ 55.000 – 60.000đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg, cua đồng có giá từ 150.000 – 180.000đ/kg,...

**Đối với các mặt hàng rau, củ, quả:** Hiện đang là thời điểm giao mùa, nhiệt độ tuy có giảm tạo thuận lợi cho cây rau phát triển, song các mặt hàng rau xanh cung cấp cho thị trường vẫn hạn chế, giá bán các mặt hàng này cũng dao động như sau: Rau muống có giá từ 4.000 - 5.000đ/mớ, rau cải mớ giá từ 20.000 – 25.000đ/kg, cà chua có giá từ 15.000 – 20.000đ/kg, rau mùng tơi, rau ngót có giá từ 5.000 – 6.000đ/mớ, dưa chuột giá 15.000 – 20.000 đ/kg, bí đao có giá 15.000 – 18.000đ/kg,.. Thị trường trái cây giữ ổn định với giá bán lẻ như sau: Dưa hấu có giá từ 14.000 – 18.000đ/kg, ổi giá từ 20.000 – 25.000đ/kg, cam sành giá 45.000 – 50.000đ/kg, xoài cát chu giá 35.000 – 45.000đ/kg, đu đủ giá 14.000 – 16.000đ/kg,...

**Về vật tư nông nghiệp:** Trên thị trường, giá bán lẻ các mặt hàng phân bón đang dao động như sau: Đạm urê ngoại có giá từ 8.500 – 9.500 đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.200 – 4.700 đ/kg, kali giá 9.000 - 10.000 đ/kg; lân Văn Điển có giá 3.800 đ/kg./.

**NB (TH)**

## \* Thị trường thế giới

### THÀNH PHỐ BẮC KINH ĐẦU TƯ GẦN 120 TRIỆU USD VÀO NGÀNH NUÔI LỢN

Nguồn cung lợn ở Trung Quốc hiện đã giảm đi đáng kể do nhiều yếu tố, trong đó có dịch tả lợn châu Phi và chi phí chăn nuôi cao khiến giá thịt lợn tăng mạnh.

Cơ quan Tài chính thành phố Bắc Kinh vừa cho biết thành phố có kế hoạch đầu tư 850 triệu nhân dân tệ tương đương 119,82 triệu USD vào ngành chăn nuôi lợn trong vòng ba năm tới.

Khoản đầu tư trên sẽ tập trung vào việc nâng cấp và xây dựng lại các trang trại nuôi lợn.

Ngoài ra, thành phố Bắc Kinh cũng thông báo kế hoạch đầu tư 150 triệu nhân dân tệ vào việc xử lý phân thải hàng năm và cung cấp các khoản vay có bảo đảm cho các trang trại nuôi lợn.

Trung Quốc đã đưa ra thị trường 10.000 tấn thịt lợn từ kho dự trữ trung tâm nhằm tăng nguồn cung trên thị trường

và đảm bảo nguồn cung cấp thịt trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới.

Theo một thông báo đăng trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh cũng đã xuất 2.400 tấn thịt bò và 1.900 tấn thịt cừu từ kho dự trữ quốc gia trong tháng này.

Bộ trên cũng cho biết nhờ lượng thịt nhập khẩu tăng mạnh và lượng thịt đông lạnh trong kho dự trữ vẫn còn nhiều, nên nguồn cung vẫn được đảm bảo.

Bắc Kinh đang đưa ra một loạt các biện pháp để góp phần khôi phục sản lượng lợn và đảm bảo nguồn cung thịt, đặc biệt là trong các kỳ nghỉ lễ, thời điểm mà nhu cầu thường tăng cao.

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ thịt lợn nhiều nhất thế giới, với khoảng 54 triệu tấn được tiêu thụ trong năm 2018./.

**TX (Theo TTXVN)**

# GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

## GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 9 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Trì
1	Lúa Khang Dân	loại 1	6.500	7.000	6.000	7.000	8.000	6.5000	7.500	7.600	7.400	8.000
2	Gạo Khang Dân	loại 1	12.000	12.500	10.000	12.500	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
3	Gạo bắc thơm	loại 1	15.000	15.000	14.000	15.000	15.000	14.000	16.000	15.500	15.000	15.000
4	Gạo Xi 23	loại 1	12.000	12.000	12.000	18.000	13.000	12.000	12.500	12.500	13.000	14.000
5	Gạo Điện Biên	loại 1	15.500	17.500	16.500	16.000		15.000	17.000	17.500	17.000	16.000
6	Gạo Hải Hậu	loại 1	18.000	16.000	16.000	15.000	20.000	15.000	17.000		18.000	15.000
7	Gạo tám Thái	loại 1	20.000	20.000	18.000	16.000		18.000	18.000	18.000	20.000	18.000
8	Gạo nếp cái hoa vàng	loại 1	25.000	26.000	26.000	25.000	25.000	24.000	30.000	27.000		24.000
9	Gạo nếp cẩm	loại 1	38.000	32.000	31.000	30.000		35.000	38.000	30.000	32.000	
10	Đậu tương	loại 1		23.000	22.000	22.000	22.000		25.000		21.000	20.000
11	Đậu xanh có vỏ	loại 1	42.000	42.000	45.000	45.000	40.000	40.000	45.000		40.000	40.000
12	Lạc nhân	loại 1	50.000	50.000	50.000	60.000	50.000	45.000	60.000	50.000	50.000	50.000
13	Đậu đen	loại 1	55.000	45.000	48.000	50.000	50.000	43.000	60.000	50.000	48.000	45.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 9 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đan Phượng	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Thịt lợn mông sẵn	loại 1	80.000	90.000	80.000	85.000	80.000	83.000	90.000	80.000	85.000	80.000
2	Thịt lợn nạc thăn	loại 1	80.000	95.000	90.000	100.000	100.000	92.000	100.000	80.000	85.000	90.000
3	Thịt lợn ba chỉ	loại 1	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000	95.000	100.000	85.000	90.000	90.000
4	Thịt bò thăn	loại 1	270.000	270.000	250.000	250.000	250.000	240.000	260.000	260.000	250.000	250.000
5	Thịt bò mông	loại 1	250.000	250.000	240.000	240.000	250.000	225.000	250.000	250.000	230.000	230.000
6	Gà ta hơi	loại 1	100.000	120.000	95.000	95.000	105.000	95.000	120.000	110.000	100.000	110.000
7	Gà ta nguyên con làm sẵn	loại 1	130.000	130.000	120.000	130.000	140.000	130.000	170.000	140.000	130.000	150.000
8	Gà công nghiệp hơi	loại 1		48.000	26.000	40.000	34.000	36.000	45.000			45.000
9	Gà CN nguyên con làm sẵn	loại 1	65.000	65.000	55.000	60.000	60.000	55.000	70.000	60.000	65.000	65.000
10	Vịt hơi	loại 1	48.000	50.000	42.000	43.000	50.000	45.000	60.000	50.000		50.000
11	Vịt nguyên con làm sẵn	loại 1	70.000	70.000	65.000	65.000	75.000	68.000	90.000	70.000	75.000	70.000
12	Ngan hơi	loại 1		60.000	55.000	53.000	65.000		70.000	60.000	65.000	60.000
13	Ngan nguyên con làm sẵn	loại 1		75.000	75.000	75.000	90.000	70.000	100.000	80.000	85.000	85.000
14	Cá chép > 1kg	loại 1	60.000	65.000	65.000	55.000	70.000	60.000	70.000	60.000		60.000
15	Cá trắm > 2kg	loại 1	70.000	60.000	55.000	60.000	70.000	62.000	75.000	75.000	70.000	75.000
16	Cá quả	loại 1	90.000	130.000	70.000	130.000	120.000	130.000	130.000	100.000	110.000	110.000
17	Ngao	loại 1	18.000	15.000	18.000	15.000	20.000	15.000	20.000	17.000	20.000	20.000
18	Tôm sú	loại 1		400.000	380.000	380.000	600.000	360.000	450.000	380.000	350.000	350.000
19	Cua đồng	loại 1	170.000	160.000	150.000	180.000	200.000	170.000	200.000	170.000	160.000	170.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ QUẢ TẠI CÁC CHỢ ĐẦU MŨI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 27 tháng 9 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

TT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Chợ Yên Mê Linh	Chợ Hà Đông	Chợ Nghệ Sơn Tây	Chợ Vân Đình Ứng Hoà	Chợ Phùng Đa Phương	Chợ Vôi Thường Tín	Chợ Cầu Diễn Nam Từ Liêm	Chợ Ngọc Lâm Long Biên	Chợ Tô Đông Anh	Chợ Tả Thanh Oai Thanh Trì
1	Cam sành	loại 1	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000	45.000	60.000	45.000	45.000	50.000
2	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	14.000	18.000	16.000	17.000	17.000	16.000	20.000	17.000	16.000	17.000
3	Thanh long	loại 1	30.000	35.000	30.000	40.000	35.000	35.000	40.000	35.000	30.000	35.000
4	Nho xanh	Loại 1	65.000	70.000	65.000	60.000	65.000	60.000	80.000	75.000		75.000
5	Xoài Cát Chu	loại 1	40.000	45.000	40.000	45.000	45.000	35.000	55.000	45.000	40.000	45.000
6	Lựu	loại 1	23.000	30.000	25.000	25.000	30.000	25.000	35.000	30.000		30.000
7	Quýt Sài Gòn	loại 1	45.000	55.000	50.000	45.000		45.000	65.000	50.000	45.000	50.000
8	Nhãn	Loại 1	45.000	55.000	45.000	40.000	50.000	45.000	60.000	45.000		45.000
9	Đu đủ	loại 1	15.000	20.000	15.000		15.000		20.000	15.000	15.000	18.000
10	Lê	Loại 1	30.000	35.000	35.000	30.000		30.000	45.000	35.000		40.000
11	Cà chua	loại 1	15.000	20.000	17.000	16.000	16.000	15.000	25.000	16.000	16.000	18.000
12	Bí đao	loại 1	14.000	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000	18.000	15.000	13.000	14.000
13	Khoai tây	loại 1	13.000	15.000	15.000	13.000	14.000	13.000	15.000	15.000	14.000	15.000
14	Rau cải ngọt	loại 1	18.000	20.000		18.000	18.000	16.000	25.000	20.000	17.000	20.000
15	Mướp hương	loại 1	13.000	15.000	14.000	15.000	15.000		15.000			14.000
16	Rau ngót (mớ)	loại 1	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	6.000	5.000	6.000
17	Dưa chuột	loại 1	16.000	16.000	15.000	14.000	15.000	13.000	15.000	16.000	15.000	16.000
18	Rau cải mớ (mớ)	Loại 1		7.000	5.000	6.000	6.000	6.000	8.000		6.000	7.000
19	Rau muống (mớ)	Loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	6.000	4.000	4.000	5.000
20	Hoa hồng đỏ (bông)	loại 1	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000
21	Hoa ly hồng (cành)	loại 1	27.000	30.000	25.000	27.000	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000	27.000
22	Hoa cúc vàng (bông)	Loại 1	4.000	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000



# GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 27 tháng 9 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Sơn La	Vĩnh Phúc	Hải Dương
1	Thóc tẻ (KD, Q5)	loại 1	7.000	6.500	6.300
2	Gạo Xi 23	loại 1	11.500	11.000	11.000
3	Đậu tương	loại 1	24.000	24.000	25.000
4	Đậu xanh tách vỏ	loại 1	55.000	50.000	50.000
5	Lạc nhân	loại 1	48.000	50.000	50.000
6	Miến dong	loại 1	70.000	70.000	70.000
7	Thịt lợn hơi	loại 1	51.000	48.000	49.000
8	Thịt mông sẵn	loại 1	85.000	80.000	80.000
9	Gà Tam hoàng hơi	loại 1	68.000	70.000	70.000
10	Gà ta hơi	loại 1	110.000	95.000	95.000
11	Gà Ai cập hơi	loại 1	80.000	75.000	75.000
12	Vịt hơi	loại 1	55.000	48.000	47.000
13	Thịt bò thăn	loại 1	250.000	250.000	240.000
14	Trứng gà ta (quả)	loại 1	3.500	3.000	3.000
15	Trứng chim cút (10 quả)	loại 1	7.500	7.000	7.000
16	Tôm sú	loại 1	450.000	420.000	400.000
17	Cá quả	loại 1	100.000	100.000	100.000

# GIÁ CÁC MẶT HÀNG RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Ngày 27 tháng 9 năm 2019

(ĐVT: đ/kg)

STT	Mặt hàng và quy cách	Loại	Sơn La	Vĩnh Phúc	Hải Dương
1	Dưa hấu Miền Nam	loại 1	17.000	16.000	15.000
2	Chôm chôm	loại 1	40.000	35.000	40.000
3	Xoài Thái	loại 1	40.000	40.000	40.000
4	Ổi	loại 1	25.000	20.000	20.000
5	Táo TQ	loại 1	35.000	30.000	30.000
6	Cà rốt	loại 1	15.000	15.000	15.000
7	Hành tây	loại 1	15.000	15.000	15.000
8	Khoai tây	loại 1	18.000	14.000	18.000
9	Cà chua	loại 1	18.000	18.000	18.000
10	Rau mùng tơi (mớ)	loại 1	5.000	4.000	4.000
11	Chanh (quả tươi)	loại 1	20.000	20.000	20.000
12	Tỏi ta khô	loại 1	50.000	50.000	50.000
13	Dưa chuột	loại 1	16.000	17.000	17.000
14	Rau cải mớ (mớ)	loại 1	6.000	6.000	6.000
15	Hành củ ta khô	loại 1	60.000	60.000	60.000
16	Mướp đắng	loại 1	15.000	13.000	14.000

# DỰ BÁO

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Công ty CP Kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh Đại diện: Bùi Thị Hạnh Hiếu	Số 123A Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội VPGD: Số 1 Ngõ 108 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội ĐT:024.2219.4237	Gạo Bảo Minh với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và chế biến lúa gạo, thu mua tận nơi và cung cấp hơn 30 loại gạo đặc sản cổ truyền và nhiều sản phẩm lúa gạo giống mới năng suất cao tới mọi miền tổ quốc. Với hệ thống hàng trăm các đại lý thu mua đặt tận chân các bản, xã tỉnh thành trên cả nước, bà con nông dân hợp tác với Bảo Minh luôn được cam kết đầu ra cho sản phẩm. Những giống lúa tốt nhất được chọn lọc và phát triển trên những vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp nhất, xuyên suốt từ địa đầu tổ quốc đến mũi Cà Mau.
2	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao Đại diện: Dương Thị Thu Huệ	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT:0904.684.113	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kỹ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).
3	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco Đại diện: Phạm Mỹ Linh	Phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội ĐT:024.3975.6699	Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ các loại rau, củ, quả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả Đại diện: Nguyễn Thị Hà	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0362.820.073	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau, củ, quả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.
2	Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả Đại diện: Nguyễn Thị Mai	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0357.411.635	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau, củ, quả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.
3	Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả Đại diện: Nguyễn Khắc Trung	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0967.937.867	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau, củ, quả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.
4	Cơ sở kinh doanh rau, củ, quả Đại diện: Nguyễn Văn Trị	Xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội ĐT: 0972.921.617	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại rau, củ, quả với số lượng lớn đảm bảo chất lượng phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Đại diện: Phạm Văn Trình	Thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0984.664.197	Chuyên kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
2	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Minh	Thôn Phúc Lâm Hạ, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0975.694.308	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
3	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Thụ	Xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ĐT: 0979.100.415	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.
4	Cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi Đại diện: Lương Văn Thế	Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0977.905.791	Chuyên kinh doanh các loại thức ăn chăn nuôi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Hoàng Anh Tuấn	Thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0984.750.694	Chuyên cung cấp lợn thịt phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.
2	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Nguyễn Văn Chử	Xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0967.928.504	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn nái phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.
3	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Hoàng Thị Hương	Xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT:0423.595.0975	Chuyên cung cấp trứng vịt phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.
4	Trang trại chăn nuôi Đại diện: Ngô Văn Luận	Thôn Thượng, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội ĐT: 0967.682.185	Chuyên cung cấp ếch thịt, ếch giống phục vụ khu vực huyện Sóc Sơn và một số khu vực lân cận.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ Đại diện: Ông Nguyễn Văn Khánh	Ki ốt 102, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0975.155.863	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.
2	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ Đại diện: Ông Nguyễn Văn Hường	Ki ốt 122, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0984.947.857	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.
3	Cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm sứ Đại diện: Bà Nguyễn Thị Nga	Ki ốt 116, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0983.733.086	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.
4	Cơ sở sản xuất kinh doanh gốm sứ Đại diện: Bà Hoàng Thị Thương	Ki ốt 60, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội ĐT: 0968.568.498	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh gốm sứ các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng bền, đẹp, mẫu mã phong phú, đa dạng chủng loại.

## NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT	Đơn vị, người đại diện	Địa chỉ	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh
1	Cơ sở sản xuất chè búp khô Đại diện: Bùi Trọng Đại	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0986.222.435	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
2	Cơ sở sản xuất chè búp khô Đại diện: Bùi Thị Hà	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0986.167.588	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
3	Cơ sở sản xuất chè búp khô Đại diện: Bùi Thị Hằng	Xóm Cây De, xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 0985.374.688	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
4	Cơ sở sản xuất chè búp khô Đại diện: Bùi Thị Hiệp	Xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ĐT: 033.440.2900	Chuyên cung cấp chè búp khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.